

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021

Tạo cơ sở dữ liệu đánh giá kinh tế của tỉnh



Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ kinh doanh phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Sau 4 tháng triển khai thực hiện với 2 giai đoạn gồm điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội (giai đoạn 1) và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo (giai đoạn 2), đến nay, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã cơ bản hoàn tất, tạo cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh và phục vụ tốt công tác quy hoạch định hướng cho các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra sẽ kết thúc vào ngày 30/7/2021 và công tác nghiệm thu sẽ được hoàn tất trước ngày 10/9. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được Tổng cục Thống kê lùi thời hạn hoàn thành đến hết ngày 31/9/2021. Đồng chí Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Một trong những lợi thế lớn nhất trong quá trình thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đó là tỉnh luôn kiểm soát tốt

dịch Covid-19 nên không làm ảnh hưởng đến tiến độ của cuộc điều tra, đặc biệt là giai đoạn 2 được bắt đầu từ ngày 1/7/2021 khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Cùng với đó, cuộc tổng điều tra cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các huyện, thành phố và sự chủ động thực hiện nhiệm vụ của hơn 600 điều tra viên được lựa chọn từ các xã, phường, thị trấn.

Là địa bàn trung tâm, có số lượng doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể lớn, thường xuyên biến động nên để cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 bảo đảm chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất, Chi cục Thống kê thành phố Thái Bình đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên. Bà Bùi Thị Đĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố cho biết: Do việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện bằng hình thức điện tử, các nội dung điều

tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy nên trong quá trình tuyển chọn điều tra viên, Chi cục ưu tiên lựa chọn điều tra viên có kinh nghiệm, có khả năng sử dụng thành thạo máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Chính vì thế, trong tổng số 25 điều tra viên giai đoạn 1, 89 điều tra viên giai đoạn 2 do Chi cục lựa chọn đa số có độ tuổi từ 30 - 40 và có trình độ từ trung cấp trở lên. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong quá trình thu thập thông tin Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố và các xã, phường chỉ đạo lực lượng điều tra viên thực hiện đúng khuyến cáo "5K", đồng thời không thực hiện đi lại vào các giờ cao điểm. Đến ngày 27/7/2021, thành phố đã hoàn thành khâu thu thập thông tin giai đoạn 2 (trước thời hạn 3 ngày) với tổng số 18.071 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 94 cơ sở tôn giáo; từ ngày 12 - 17/8/2021 hoàn thành

công tác nghiệm thu cấp xã, phường và ngày 6/9 hoàn thành nghiệm thu cấp thành phố.

Để nâng cao hiệu quả công tác tổng điều tra, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp đã tổ chức 9 lớp tập huấn trong giai đoạn 1 với tổng số 176 lượt điều tra viên tham gia và 16 lớp tập huấn trong giai đoạn 2 với 1.079 lượt điều tra viên tham gia. Cùng với đó, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp cũng quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó phát hiện kịp thời những lỗi sai; thông báo đến từng điều tra viên kiểm tra, xác minh và sửa chữa kịp thời; đồng thời, theo dõi, trợ giúp nghiệp vụ, hướng dẫn điều tra viên hoàn thành và làm sạch phiếu điều tra.

Đến hết ngày 30/5, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã hoàn thành khâu thu thập thông tin của giai đoạn 1 với tổng số 6.297 doanh nghiệp, đạt 97,07%; 943 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, đạt 100%. Đến hết ngày 30/7, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã hoàn thành khâu thu thập thông tin của giai đoạn 2 với tổng số 119.660 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 2.482 cơ sở tôn giáo. Trên cơ sở những thông tin thu thập được, trong quá trình rà soát, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp tiếp tục yêu cầu các điều tra viên thực hiện quyết liệt, sâu sát, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng nào.

Đồng chí Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết thêm: Hiện tại, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục rà soát, xác minh, làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm chất lượng thông tin thu thập. Dự kiến, việc nghiệm thu cấp tỉnh sẽ thực hiện vào cuối tháng 9/2021.

KIM NGÂN

QUỲNH PHỤ

Chăm sóc cây màu vụ đông



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) cải tạo đất chuẩn bị trồng cây màu vụ đông.

Những ngày này, trên các cánh đồng của huyện Quỳnh Phụ, bà con nông dân đang khẩn trương khắc phục diện tích cây màu bị ngập úng do mưa lớn kéo dài, đồng thời chủ động đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông theo khung thời vụ với quyết tâm đạt và vượt kế hoạch 6.500ha.

Từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ liên tục có mưa lớn và kéo dài gây ảnh hưởng nhiều đến diện tích cây màu. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tổng diện tích cây màu bị ảnh hưởng do mưa tại các địa phương khoảng 200ha. Nhiều địa phương bị ảnh hưởng lớn: Quỳnh Hải, Quỳnh Hải, Quỳnh Thọ, Quỳnh Minh... Tại xã Quỳnh Hải, vụ mùa này có khoảng 200ha cây màu, trong đó chủ yếu là ớt (65ha). Mưa lớn kéo dài khiến cho ớt đang ra hoa bị ảnh hưởng nhiều. Ông Vũ Đức Chiêu, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Mưa lớn làm cho ớt bị thối rữa, rụng lá, hoa và quả, một số cây màu khác bị héo rũ. Để cây sinh trưởng và phát triển trở lại, không ảnh hưởng nhiều đến năng suất, HTX dồn sức chăm sóc, tưới nước, bón phân thúc cho ớt bị thối rữa, rụng lá, hoa và quả, một số cây màu khác bị héo rũ. Để cây sinh trưởng và phát triển trở lại, không ảnh hưởng nhiều đến năng suất, HTX dồn sức chăm sóc, tưới nước, bón phân thúc cho ớt bị thối rữa, rụng lá, hoa và quả, một số cây màu khác bị héo rũ.

Trên cánh đồng thôn Nguyễn Xá và thôn Phụng Công, xã Quỳnh Hải, những ruộng khoai lang, ớt, ngô đang sinh trưởng, phát triển trở lại sau những ngày mưa ảm đạm. Bà Lê Thị Đình, thôn Phụng Công cho biết: Vụ đông này gia đình tôi trồng 3 sào khoai lang. Được cán bộ HTX hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sau mưa giờ cây đã xanh tốt trở lại. Khi cây phục hồi, tôi sẽ phòng thời tiết bất thường, bảo đảm an toàn diện tích lúa mùa và tận dụng tối đa quỹ đất để sản xuất cây vụ đông năm 2021, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh gọn lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đồng thời chuẩn bị cây con (làm bầu) để có thể



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chăm sóc khoai lang sau mưa.

thu hoạch được khoảng 4.000ha là điều kiện thuận lợi để phát triển cây vụ đông ảm đạm. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến nay toàn huyện đã trồng được khoảng 2.500ha, trong đó ớt 800ha, ngô 600ha, dưa bí và rau màu khoảng 1.100ha. Để phòng thời tiết bất thường, bảo đảm an toàn diện tích lúa mùa và tận dụng tối đa quỹ đất để sản xuất cây vụ đông năm 2021, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh gọn lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đồng thời chuẩn bị cây con (làm bầu) để có thể

trồng cây vụ đông sau khi thu hoạch lúa mùa. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện yêu cầu HTX DVNN các xã, thị trấn áp dụng tối đa tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác; hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, bảo đảm cây vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời có kế hoạch tiêu ứng khi có mưa lớn xảy ra.

Với lợi thế là địa phương có diện tích cây màu lớn của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đang quyết tâm giành hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất vụ đông, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nông dân.

NGUYỄN CƯỜNG

Xuống đồng cứu lúa

Mưa lớn trong các ngày từ 22 - 26/9 đã làm cho trên 1.500ha lúa mùa của huyện Hưng Hà bị đổ và ngập sâu trong nước. Hiện nay, nông dân trong huyện đang tranh thủ thời tiết tạnh ráo xuống đồng thu hoạch lúa và buộc dựng những diện tích lúa bị ngập úng, tránh thóc nảy mầm.



Nông dân xã Thái Phương (Hưng Hà) thu hoạch diện tích lúa không thể buộc dựng.

Đù trời đã tạnh mưa nhưng diện tích lúa mùa của xã Duyên Hải vẫn còn ngập sâu trong nước. Qua thống kê, toàn xã có 70ha lúa đã bị đổ. Gia đình anh Ngô Văn Hoàn, thôn Khả Tiến vụ mùa năm nay gieo cấy 1,8 mẫu. Mưa kéo dài đã làm trên 1 mẫu lúa BC15 bị ảnh hưởng nặng. Để cứu lúa, 3 ngày qua gia đình anh tập trung

xuống đồng thu hoạch diện tích lúa bị ngập. Anh Hoàn cho biết: Hiện nay nước trong ruộng vẫn ngập gần đến ngọn bông lúa nên máy gặt không thể xuống đồng để thu hoạch. Do đó phải tự thu hoạch, đến nay gia đình tôi đã gặt được trên 1 mẫu. Nếu thời tiết thuận lợi như mọi năm thì gia đình tôi thu 2,5 - 2,7 tạ thóc/sào, nhưng năm nay dự kiến thu được 2

tạ/sào. Giờ chỉ mong nước rút nhanh để thu hoạch nốt diện tích còn lại.

Ông Nguyễn Xuân Luyện, Giám đốc HTX DVNN xã Duyên Hải cho biết: Để khắc phục, giảm thiệt hại do mưa lớn gây ra, bảo đảm năng suất lúa mùa, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động nông dân huy động tối đa nhân lực, phương tiện thu hoạch diện

tích lúa đã chín và buộc dựng những diện tích lúa còn xanh. Đồng thời, khơi thông dòng chảy để thuận lợi cho việc tiêu úng. Đến nay, toàn xã thu hoạch được trên 50% diện tích.

Vụ mùa này, xã Thái Phương gieo cấy trên 296ha thì có đến gần 200ha lúa bị đổ và ngập úng. Hiện nay lúa mới chín được trên 50% nhưng gần 100ha không thể buộc dựng, nhiều nông dân phải ngâm mình cả ngày để nhanh chóng thu hoạch không để lúa bị mọc mầm. Anh Phạm Xuân Hứa, thôn Xuân La cho biết: Năm nay gia đình tôi cấy 1 mẫu thì cả 1 mẫu đều ngập sâu trong nước. Giờ không thu hoạch sớm thì tôi mất trắng. Nước lớn nên tôi phải sử dụng biện pháp cắt lấy ngọn để hạn chế thiệt hại và dùng bạt buộc 4 góc kéo lúa vào bờ, hy vọng vớt hạt lúa được phần nào.

Anh Phạm Văn Mạnh, cán bộ kiểm soát HTX DVNN Thái Thịnh, xã Thái Phương cho biết: Mấy ngày nay chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng khơi thông dòng chảy, mở tất cả cánh phai cống để tháo nước ra sông chính nhưng

hiện tại nước rút rất chậm. Chúng tôi vận động bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi, cố gắng thu hoạch lúa theo phương châm tận thu. Hiện tại bà con đã thu hoạch được trên 30ha lúa bị đổ, năng suất ước đạt 1 tạ/sào, giảm một nửa so với vụ mùa năm ngoái.

Không chỉ ở xã Duyên Hải, xã Thái Phương mà các địa phương trên địa bàn huyện Hưng Hà cũng đều trong tình trạng tương tự. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương dồn sức cùng bà con cứu lúa, các cán bộ đều tăng cường về cơ sở, tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác tiêu úng cục bộ cho lúa mùa và cây màu vụ đông; đối với địa phương có hệ thống tự chảy không tiêu kịp thì hướng dẫn khoanh vùng, vận hành các trạm bơm tiêu nước chống úng;

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện tiếp tục vận hành tối đa công suất 3 trạm bơm để tiêu úng. Chúng tôi cũng chỉ đạo các xã, thị trấn dồn sức khẩn trương thu hoạch nhanh gọn và tiến hành phơi, hong để thóc ráo vỏ, không để mọc mầm. Đồng thời, buộc dựng lúa còn xanh bằng cách túm từ 3 - 5 gốc lúa lại với nhau; thường xuyên kiểm tra rầy và khô vằn gây hại để phòng, trừ kịp thời.

Thời tiết đang thuận lợi để bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập úng gây ra. Các cấp, các ngành ở Hưng Hà đang thực hiện đồng bộ các giải pháp tiêu úng cứu lúa, giúp bà con yên tâm ổn định đời sống, tập trung sản xuất các vụ tiếp theo.

THANH THUY



Nông dân xã Duyên Hải (Hưng Hà) thu hoạch lúa bị đổ.

Kiến Xương Thu trên 158 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất

Thời gian qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiến Xương được tổ chức công khai, minh bạch, đúng pháp luật, góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách huyện. 9 tháng đầu năm 2021, huyện đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 6 xã, thị trấn với số lô trúng đấu giá là 107 lô/6 phiên đấu giá. Tổng diện tích đã đấu giá 1,27ha, số tiền trúng đấu giá trên 158 tỷ đồng.

3 tháng cuối năm, Kiến Xương tập trung phối hợp với các đơn vị và chỉ đạo các phòng liên quan quan thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá đất tại một số xã, thị trấn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất. Tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá. Tăng cường thông tin, tuyên truyền cho mọi đối tượng có nhu cầu biết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đấu giá.

MINH NGUYỆT

Thái Thụy Xử lý 1.044 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy đã xử lý 1.044 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng, tạm giữ 362 phương tiện, tước giấy phép lái xe 50 trường hợp.

Các vi phạm chính là không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, coi nới thành thùng xe, không mang giầy tốp xe, vi phạm về nồng độ cồn.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, Công an huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm, dùng đèn xe trái quy định, tự ý coi nới thành thùng xe, xe quá khổ, quá tải...

TRẦN TUẤN